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บทที่ 4 
สรปุผลการวพิากษ์งานวิจยั 

การจดัตัง้ศนูยบ์ริการคนพกิารระดบัจังหวดัและศนูยบ์รกิารคนพกิารทั่วไป 
 
 โครงการศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวมถึงศึกษาแนวทางและการบริหารจัดการของศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพิการระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดคือศูนย์บริการ
คนพิการที่จัดต้ังโดยสํานักงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของของ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการภายในจังหวัด และได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้นักวิชาการ และมีผู้ส่วน
ได้เสีย และเกี่ยวข้องในการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั้งระดับจังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ได้วิพากษ์ผลการวิจัยดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

4.1 รายละเอียดทั่วไปในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
4.2 สรุปผลการวิพากษ์รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับ

จังหวัดและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

 
4.1 รายละเอยีดทั่วไปในการจัดประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) 
 ตามข้อกําหนดการจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยนี้กําหนดว่า 
 “ข้อ ๖.๒ ที่ปรึกษาโครงการจะต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการวิจัย และรับฟัง
ความคิดเห็น พร้อมทั้งให้มีผู้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งเป็นนักวิชาการ จํานวน ๓ คน โดยที่ปรึกษาต้องจัด
ค่าตอบแทนให้ด้วย และต้องจัดการประชุมฯในโรงแรมที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
พร้อมทั้งเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ในการศึกษาเข้าร่วมการประชุมฯ อยู่
ด้วย ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน รวมทั้งประมวลข้อเสนอแนะที่มีเนื้อหาของผลการศึกษาที่กําหนดใน
ขอบเขตการศึกษาตามข้อ ๔ ในข้อกําหนดการจ้างงานนี้” 

   
 คณะผู้วิจัยจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ห้อง
รองเมือง โรงแรมทวินทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ ได้แก่ คนพิการ องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ จํานวน 60 คน และได้มีนักวิชาการที่มาเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น และวิพากษ์งานวิจัย จํานวน 3 
ท่านได้แก่ 
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1. นายชูศักด์ิ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  
2. นายภพต์  เทภาสิต ประธานกลุ่มอาชีพอิสระคนพิการแห่งประเทศไทย 
3. นายนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
 
โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติ นางนภา เศรษฐกรให้ 

เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ และ ดร. สุเมธ แสงนิ่มนวล ให้เกียรติเป็นผู้ดําเนิน
รายการ คณะผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดการวิจัยพร้อมทั้งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัยใน
ครั้งที่ให้ที่ประชุมรับทราบ และรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนํามาปรับปรุงงานวิจัยให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
 
4.2 สรุปผลการวพิากษร์ปูแบบและแนวทางการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 
 

4.2.1 นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ – นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
นายชูศักด์ิ จันทยานนท์ ได้ให้ความเห็นว่า ประเด็นเรื่องศูนย์บริการคนพิการจังหวัดต้องการ

ให้วิเคราะห์เพิ่มเติม คือ เรื่องระบบราชการมีระเบียบในการจัดต้ังหน่วยงานราชการในแนวทางปฏิบัติ
อยู่ 2 วิธีคือแนวทางปกติ และวิธีการพิเศษซึ่งในรายงานฉบับนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการใดในการ
จัดต้ังศูนย์บริการ  

ในการที่จะดําเนินไปในแนวทางใดนั้นอาจจะต้องมีการคิด วิเคราะห์นอกกรอบการทํางาน
ปกติ โดยถ้าต้องการให้ศูนย์บริการคนพิการมีความมั่นคง ย่ังยืน ตอบโจทย์ปัญหาของคนพิการ ก็
จะต้องวิเคราะห์กลไลในการจัดการ โดยตามรายงานการวิจัยได้พูดถึง การมีตําแหน่งส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด (พกจ.)  ซึ่งควรจะวิเคราะห์ต่อไปว่าจะทําอย่างไรให้หน่วยงาน
ดังกล่าวมีเส้นทางอาชีพที่สามารถเติบโตได้ ซึ่งถ้ามีข้อสรุปว่าจะเป็นหน่วยงานในลักษณะไหนก็จะ
ตอบโจทย์ลักษณะนั้น ภารกิจของหน่วยงานไว้ 9 เรื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วได้ร้อยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ แต่ควรให้เน้นว่าอะไรคือภารกิจสําคัญจริงๆของ พกจ. ซึ่งควรพิจารณาว่านอกเหนือจาก
การที่คนพิการได้ประโยชน์ นั้นคนที่ทํางานให้กับคนพิการได้ประโยชน์อย่างไร เพราะการทํางานกับ
คนพิการไม่เหมือนการทํางานกับคนท่ัวไป ถ้าไม่มีการเสริมพลัง ไม่มีเส้นทางชีวิตที่มั่นคงให้กับคนท่ี
ทํางานกับคนพิการ สุดท้ายก็จะอยู่แค่ตรงนั้นไม่มีการพัฒนา   

โดยนายชูศักด์ิ จันทยานนท์เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการที่จะทําให้เป็นศูนย์ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ขณะนี้  และควรเน้นการดําเนินการไปแต่ละขั้นตอนในแผน 10 ปีของ
ทางสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร 
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นอกจากดูเรื่องจํานานที่เป็นปริมาณแล้วในเรื่องคุณภาพก็มีความสําคัญ อีกทั้งกลไกในการจัดการและ
สภาพการณ์ในการปกครองบ้านเมืองก็จะต้องคู่ขนานกันไป ฉะนั้นจึงควรชี้ชัดและระบุไปเลยว่า
ศูนย์บริการคนพิการเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ทํางานเชื่อมต่อกับกระทรวงอยู่ใน
สังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีหน้าที่อะไรบ้าง  

 ในส่วนการบูรณาการนั้น ที่มีการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสียจริงๆแล้วเป็นถ่วงดุลกันหมด ข้อเสีย
บางเรื่องก็เป็นข้อดีเหมือนกัน ฉะนั้นอยากให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยวิเคราะห์จากทฤษฎี
ต่างๆที่อ้างถึง มาสังเคราะห์ว่าสุดท้ายกลไกศูนย์บริการคนพิการจังหวัดควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งมีตัว
ช่วยคือ มีระเบียบอนุกรรมการคณะกรรมการจังหวัดฯที่ได้ประกาศออกมาซึ่งได้ระบุว่า ศูนย์บริการ
เป็นเลขานุการในการประสานงานดูแลเรื่องแผน  

เรื่องศูนย์บริการคนพิการมีมานานมามากว่า 40-50ปี ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีความสนใจในเรื่อง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเอาเรื่องบูรณาการไปวิเคราะห์ด้วยก็จะได้คําตอบที่น่าสนใจ อยากให้มีการ
รวบรวมไว้ด้วย  ส่วนในเรื่องการลงพื้นที่นั้นจริงๆแล้ว จังหวัดกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ 
เช่น มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน ที่เป็นแม่แบบให้กับหลายๆ ที่ จึงอยากให้เข้าไปศึกษาเพราะ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะออกระเบียบใดนั้นทุกๆ ศูนย์บริการจะได้รับ
ผลจากการออกระเบียบนั้นเช่นเดียวกันทั้งหมด  

 ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดควรทําหน้าที่เพียง 2 หน้าที่ คือ ประสานงาน และส่งต่อ 
สนับสนุน ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดไม่ควรทําหน้าที่ให้บริการแก่คนพิการ ซึ่งควรจะระบุให้ให้
ชัดเจน ไม่ใช่ทําทุกเรื่อง หากทําก็ต้องมีบุคลากร หากต้องการจะจัดบริการเองต้องมีนักกิจกรรมบําบัด 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แต่ถ้าหากทําเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ตรงนี้ทําได้ซึ่งต้องทําเป็นวิธีพิเศษ
ด้วยเหตุผลและความจําเป็น ถ้าหากว่าคนพิการ มีจํานวน 1.9 ล้านคน ถามว่าใครได้รับบริการบ้าง 
ซึ่งเป็นคําถามที่คลาสิก ไม่มีใครรู้ แต่ถามว่าคนพิการทุกคนต้องได้รับการบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตไหม อันนี้ใช่ เพื่อเป็นวิสัยทัศน์ในการที่จะจัดสรรงบประมาณ บุคลากรในการให้บริการแก่คน
พิการ ไม่อย่างนั้นคุณภาพชีวิตคนพิการจะหายไปเพราะมิติของเราไม่เหมือนกับคนอื่น เช่น การศึกษา 
จะให้เฉพาะในวัยเรียน หรืออยากเรียน ด้านการรักษาพยาบาลก็จะได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่
ของเราเป็นการดูแลทั้งชีวิต ดังนั้นอัตรากําลังจะต้องมีเพิ่มขึ้น ในรายงานฉบับนี้ได้จัดทําตัวช้ีวัดซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี หากได้จัดทําครบทุกข้อจะนําไปสู่การวิเคราะห์กําลังคน กําลังทรัพยากร และการบริหารการ
จัดการที่ดี 

 ประเด็นที่สองคือเรื่องศูนย์บริการคนพิการท่ัวไป การทํางานในส่วนนี้คือจะต้องทํางานบน
ฐานความรู้ที่ถูกต้องและชัดเจน การให้บริการคนพิการบางอย่างเป็นบริการพื้นฐานสามารถใช้ร่วมกัน
ได้ บางอย่างเป็นบริการเฉพาะทาง ซึ่งหากกําหนดว่าศูนย์ไหน ๆ สามารถทําหมดทุกอย่าง กรณีนี้นาย
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ชูศักด์ิ จันทยานนท์ไม่เห็นด้วย เพราะสุดท้ายถ้าการให้บริการจะได้เพียงแต่ปริมาณ แต่จะไม่ได้
คุณภาพ ถ้าทําแล้วคนพิการได้คุณภาพชีวิตที่ดี ทําเลย ดังนั้นจึงไม่ได้ห้ามมิให้ทํารวม แต่จะทํารวมได้
เฉพาะบางเรื่องเช่นการประสานสิทธิ เรื่ององค์ความรู้ เรื่องการส่งต่อ การให้คําปรึกษา แต่ถ้าเป็นเรื่อง
การให้บริการ เช่น การฟื้นฟู การจัดหางานที่เหมาะสมในสถานประกอบการ กรณีนี้ไม่ควรทํา  

ในอดีต ก่อนที่จะมีสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีหน่วยงานท่ี
ดูแลคนพิการคือกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งมีคนทํามาหากินกับคนพิการ เอาคนพิการไปเลี้ยงจัดบริการ
ไปวันๆ สรุปก็คือว่า ถ้าเรื่องไหนรวมได้ก็รวม อันไหนเป็นการเฉพาะก็ให้เป็นการเฉพาะ และอยากให้
งานวิจัยออกมาชี้เฉพาะ ซึ่งตามรายงานได้กล่าวในของประเทศสิงคโปร์ สิ่งที่นายชูศักด์ิ จันทยานนท์
ช่ืนชอบก็คือ การใช้เอเจนซี่ อันหมายถึงคนจัดบริการดังนั้นเมื่อมีความผูกพัน มีความรับผิดชอบ 
มาตรฐานของศูนย์บริการที่ต้องมีการเชื่อมโยงกันในศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัด ถ้าจัดระบบ
ตรงนี้เข้ามาคุณภาพการจัดบริการจะดีขึ้นและชัดเจนขึ้น 

 ส่วนประเด็นสุดท้ายที่คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์แตกประเด็นที่ยังไปไม่ถึง คือในเรื่อง
รูปแบบแนวทาง ในการทําโครงการอบรมคนพิการคือเรื่องหลักสูตร โดยอาจไม่เข้มงวดเหมือน
การศึกษาทั่วไปโดยอาจเป็นโครงสร้างแบบกว้างๆ และเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เช่น เรื่อง
ระยะเวลา เรื่องเนื้อหาการฝึก โดยนายชูศักด์ิ จันทยานนท์ได้เคยทําหลักสูตรของเด็กออทิสติกโดยนํา
โครงสร้างหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาปรับและนําไปใช้ โดยปัจจุบันได้นํามาใช้แล้ว 
ศูนย์บริการคนพิการควรต้องมีหลักสูตรเพื่อให้เห็นว่าคนพิการเมื่อเข้ามารับบริการจะได้รับประโยชน์
อย่างไรบ้างต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมใดบ้างในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย ทาง
จิตใจ การส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้อิสระในการกําหนดหลักสูตรโดยไม่
ต้องคุมเนื้อหาแต่คุมในตัวโครงสร้างทั้งหมด ถ้ากําหนดแบบนี้ได้ การจะเชื่อมโยงปลายทางจะ
ประเมินผลได้เลย ตัวช้ีวัดจะไม่ได้มีเพียงศูนย์บริการคนพิการในระดับจังหวัด จะมีตัวช้ีวัดใน
ศูนย์บริการทั่วไปด้วย ซึ่งต่อไปอาจจะมีหลักสูตรรายบุคคล โดยอาจสังกัด ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ( CLC)  
ในบ้างเรื่องมาปรับใช้ ซึ่งจะได้ข้อเสนอแนะดีๆ หลายเรื่องครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อ  ทําให้เห็นชัดเจน
ขึ้นในเรื่อง รูปแบบ โครงสร้าง แนวทาง การบริหารจัดการ และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องจัดทํา 

 
4.2.2 คุณภพต์ เทพาสติ - ประธานกลุ่มอาชพีอสิระคนพกิารแหง่ประเทศไทย 

 ประเด็นที่คุณภพต์ เทพาสิตเป็นกังวลเรื่องแรกคือ เรื่องการเชื่อมโยง เพราะศูนย์บริการคน
พิการมีทั้งระดับจังหวัด และ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ในเรื่องการประสานอาจจะมีปัญหาโดยมี
สาเหตุมาจากการทํางานที่ต่างคนต่างทํา แต่ถ้ามีการแบ่งงานกันชัดเจนและมีเครือข่ายถึงกัน เนื่องใน
ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นายกสมาคมคนพิการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ขัดแย้งกัน ทําให้เกิดการฟ้องร้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อกัน ซึ่งหากมีการเชื่อมโยงกันจะแก้ไขปัญหา
ตรงนี้ได้ 

เรื่องที่สอง เรื่องของการทํางานหากอยู่รวมกันการแบ่งงานจะทํางานได้ยาก เนื่องจากต้อง
ดูแลทั้งผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก หากแยกงานคนพิการออกมาเฉพาะจะทํางานได้ง่ายขึ้น ทํางานได้
เต็มที่ ซึ่งหวังว่าจะเกิดขึ้นในการจัดต้ังออกมาเป็นศูนย์บริการระดับจังหวัด 

เรื่องที่สาม เรื่องศูนย์บริการที่มีรักษาพยาบาล หรือ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างการมีความยาก
มากต้องมีผู้ช่วย และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้บริการในเรื่องนี้เพราะต้องใช้
ระยะเวลา และมีค่าตอบแทนน้อย ค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการในปัจจุบันมีค่าตอบแทนเพียงชั่วโมงละ 
50 บาท ทําให้มีการบริหารงานที่ลําบากมาก ศูนย์บริการคนพิการที่ต้องมีการจ้างผู้ช่วยคนพิการเพื่อ
มาดําเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก ฉะนั้นการเกิดขึ้นของศูนย์บริการในลักษณะที่
เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประสานสิทธิ จะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า จึงอยากให้มีการสนับสนุนศูนย์บริการ
คนพิการที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถาภาพร่างกาย เนื่องจากหากคนพิการไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ก็จะเสียชีวิตได้ ควรให้ความสนใจและการสนับสนุนในส่วนนี้มากขึ้น 

 เรื่องที่สี่คือเรื่องงบประมาณ ทุกวันนี้คนทํางานด้านคนพิการในสมาคมทําด้วยจิตอาสา แต่
การท่ีมาทํางานด้วยจิตอาสาไม่ได้เป็นการทํางานที่ถาวร จึงอยากให้มีการแก้ระเบียบ เช่น เรื่อง
เจ้าหน้าที่ หากต้องการให้มีเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อคอยดูแลในเรื่องระบบการเงิน เห็นควรให้มีการ
สนับสนุนงบประมาณ สิ่งสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตาม ควรจะมีขั้นตอน แบบแผนในการ
ติดตาม โดยเป็นแบบแผนที่ระบุขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากให้มีบริการด้าน
ติดตามผลเพื่อยกระดับการบริการให้ดีที่สุด 

 สําหรับข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัยในด้านที่ต้ังของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในกรณีที่
ศูนย์บริการนั้นมีสถานที่ต้ังห่างจากชุมชนว่า แม้ว่าศูนย์บริการคนพิการนั้นจะอยู่ไกลแต่การทํางาน
เป็นแบบเชิงรุกประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงาน จึงมองว่าความไกล
ไม่ใช้ปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไป 

 
4.2.3 นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ - ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ให้ความเห็นในเชิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าในการบริการคนพิการแม้จะมีการให้เบี้ยยังชีพคนพิการรายเดือน 
มีการให้บริการให้แก่คนพิการ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ในเรื่องของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดจาก
ประสบการณ์และรายงานการวิจัยมีความเห็นด้วยกับความเห็นของท่านปลัดกระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มองว่าควรเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส่วนหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ
จริงๆ คือ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป กับศูนย์บริการคนพิการพิเศษที่ได้จัดต้ังแล้วของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในรายงานการศึกษา ระบุว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถทํา
ได้ และสามารถทําได้เลยไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรเพิ่มแต่ในความเป็นจริงงบประมาณนั้นไม่เพียงพอ
ในการจัดการให้บริการ ซึ่งการตั้งชื่อว่าศูนย์บริการคนพิการนั้นเมื่อบุคคลภายนอกทราบจะเข้าใจว่า
เป็นศูนย์ที่ให้บริการ ไม่ใช่เป็นศูนย์ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การที่ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานจัดทําให้บริการก็จะ
มีข้อจํากัดหลายเรื่อง ถ้าศูนย์บริการคนพิการที่จะทําได้ดีก็จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท) ที่มีขนาดใหญ่ เพราะ ในการที่จะจัดทําศูนย์บริการคนพิการนั้นต้องหาบุคลากรมาเพิ่มแต่ที่นี้
จะมีข้อกฎหมายที่ อปท.จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาบุคลากรได้เป็นของตนเอง โดยใช้
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่ง อปท.บางแห่งอย่างเช่น เทศบาลมีกฎหมายปิด
ทางไม่ให้สามารถเพิ่มบุคลากรได้เลย แต่จํานวนงานมีมากขึ้น แต่ถ้ากฎหมายนี้ไม่ปิดทางก็จะสามารถ
ดึงคนเข้ามาทํางานในส่วนนี้ได้ อย่างเช่น เมืองพัทยา โดยที่ทําการประสานกับมูลนิธิมหาไถ่มาจัดทํา 
แต่ในขณะเดียวกัน อปท.ขนาดเล็กนั้นไม่มีศักยภาพในการให้บริการคนพิการจึงมีความเห็นว่าไม่ควร
ให้อปท.ทุกแห่งทําหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ควรเลือกเฉพาะ อปท.ที่มีศักยภาพ ที่มีความพร้อม ซึ่ง
ปัจจุบันในการจ้างงานจึงต้องใช้เงินอุดหนุนเพื่อนํามาบริการให้แก่คนพิการ อีกจุดหนึ่งควรจะให้
กระทรวงมหาดไทยประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทําให้ศูนย์บริการคน
พิการมีความพร้อมที่สุด อีกทั้งศูนย์บริการจะต้องเป็นศูนย์บริการจริงๆ มิใช่ว่าเป็นขึ้นป้ายว่าเป็น
ศูนย์บริการแต่ไม่ได้มีการบริการจริง เป็นเพียงแต่การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 
4.2.4 ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีความเห็นว่ารายงานการวิจัยควรจัดทํารายงานเป็น
ตัวอักษรภาษาเบรลล์ หากจะให้ทางสมาคมช่วยสามารถติดต่อมาได้ ส่วนในรายงานการวิจัยอยากให้
เพิ่มเติมในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการท่ัวไปให้ก่อต้ังขึ้นในทุกจังหวัด ไม่ใช่เฉพาะ
จังหวัดใหญ่ จากที่ฟังมาไม่แน่ใจว่าทุกจังหวัดที่เป็นจังหวัดนําร่อง ทั้ง 14 จังหวัดจะมีองค์กรคนพิการ
ที่เข้มแข็งจริงๆ หรือไม่ หากสํารวจในจังหวัดกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง 

 ในกรณีเรื่องฝ่ายต่างๆของศูนย์บริการจังหวัด ในเรื่องการบริการข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่อง
สําคัญ ทั้งในเรื่องของล่ามภาษามือ อักษรเบรลล์ ภาษาภาพ นั้นมีความสําคัญจําเป็น ถ้าสามารถทําได้
ก็จะดี แต่ถ้าทําไม่ได้อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าคนพิการเวลาไปขอความช่วยเหลือฝ่ายแรกที่
ต้องเจอคือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายต้อนรับ หากให้รอโดยไม่มีล่ามภาษามือให้บริการ ณ ขณะนั้น หรือให้รอ
ในระยะเวลาที่ยาวนาน จึงอยากให้มีบุคลากรมาให้บริการในส่วนนี้ 



ศึกษารูปแบบและโครงสร้างการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ    บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม  

หนา ๙๙ 

 

4.2.5 นางนภา เศรษฐกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้กรุณาตอบข้อ
สงสัยของผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

 เรื่องของหลักสูตรของคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทุกแห่งควรมีหลักสูตรมาตรฐานที่
เหมือนกัน 

เรื่องที่สอง คือเรื่องการให้บริการ ศูนย์บริการคนพิการต้องมีหน้าที่ทั่วไปและหน้าที่เฉพาะ 
หน้าที่ทั่วไป คือ การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตามกฎหมาย มีการแบ่งคนพิการออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ คนพิการที่มีทะเบียนราษฎร กับคนพิการที่ไม่มีทะเบียนราษฎร จะได้สวัสดิการที่เหมือนกัน 
เนื่องจากมีการกําหนดสิทธิให้แก่คนพิการ หากผู้พิการมีบัตรประจําตัวคนพิการจะได้รับบริการตาม 
มาตรา 20 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไข พ.ศ. 
2556 แต่ถ้าเป็นบุคคลท่ีไม่มีทะเบียนราษฎร ก็จะเป็นการให้การบริการที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยข้อนี้บางมาตราก็ได้ให้บริการแก่คนพิการที่ไม่มีทะเบียนราษฎรด้วย 
อย่างเช่น ในเรื่องการให้การศึกษา การรักษาพยาบาล แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถให้การบริการได้ ซึ่งได้
มีการศึกษาหารือกับนักสิทธิมนุษยชนว่าจะให้บริการแก่กลุ่มคนพวกนี้อย่างไรบ้าง 

 ในเรื่องของ อปท. สามารถจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม และขณะนี้
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ทําหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ประสานชี้แจงไปยังองค์กรต่างๆ โดยขณะนี้ได้มีการสนับสนุนงบประมาณไปที่ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม และเชิญองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาสัมมนาเรื่องการดําเนินการนั้นจะต้องมีรูปแบบอย่างไร โดยตอนนี้ สํานักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ทําควบคู่กันเรื่องการประสานองค์กรคนพิการและ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในการเตรียมความพร้อม การจัดอบรม ซึ่งหากองค์กรไหน
พร้อมก็สามารถจัดต้ังได้  

 
 
 
 
 
 
 


